

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành kinh tế nông nghiệp có kiến thức chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng động sáng tạo để tổ chức, quản lý sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và tự khởi nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế nông nghiệp có những mục tiêu cụ thể sau:

** Về kiến thức*

PO1: Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế nông nghiệp

PO2: Trang bị cho người học các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và kiến thức bổ trợ liên quan đến lĩnh vực kinh tế nông nghiệp.

** Về kỹ năng*

PO3: Có kỹ năng vận dụng hệ thống kiến thức được trang bị để phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và chương trình - dự án phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi ngành nông nghiệp.

PO4: Có kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề trong phạm vi chuyên môn, sáng tạo trong công việc, cập nhật kiến thức, độc lập nghiên cứu và tự học để đáp ứng yêu cầu của công việc.

** Về thái độ*

PO5: Trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân và xã hội; có tinh thần học tập suốt đời.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CDR (PLO)	Nội dung
--------------	----------

Kiến thức	
PLO1	Khái quát được các kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng liên quan đến lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.
PLO2	Vận dụng được kiến thức cơ bản của kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán để xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
PLO3	Áp dụng được các kiến thức về marketing, quản lý dự án, ứng dụng công nghệ để phát triển các tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và sản xuất kinh doanh hiệu quả
PLO4	Phân tích được các chủ chương, chính sách và pháp luật của nhà nước để tư vấn, giải quyết các vấn đề trong tổ chức sản xuất, tự khởi nghiệp và phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Kỹ năng	
PLO5	Sử dụng hiệu quả các công cụ phân tích kinh tế, các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu khoa học, dự báo phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
PLO6	Thực hiện được việc lập kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và tự khởi nghiệp.
PLO7	Sử dụng được các kỹ năng trong giao dịch, đàm phán, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy phản biện để tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp.
PLO8	Thành thạo các kỹ năng viết, trình bày, sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm	
PLO9	Hình thành và thực hiện được tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng chấp nhận, thích ứng với các môi trường và điều kiện làm việc khác nhau.